



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาดไทย
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 19

.....

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เป็นอยู่ขณะนี้ มีการกระจายของผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาดไทยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและคุณภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (1) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงประกาศกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ประจำภาคการศึกษา 2/2563 เพิ่มเติม ดังนี้

มาตรการด้านการจัดการเรียนการสอน

1. กำหนดให้มีขยายการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 โดยจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (On Site) ทั้งหมด และกำหนดให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตามตารางเวลาการเรียนการสอนที่กำหนดไว้ในระบบสารสนเทศการเรียนการสอนของอาจารย์ (iService) และนักศึกษา (iStudent) ในช่วงที่เรียนออนไลน์ นักศึกษาต้องเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และจัดพื้นที่สำหรับการเรียนในที่พักให้เหมาะสม หากนักศึกษาคนใดมีปัญหาทางด้านเทคโนโลยีให้รีบแจ้งหรือปรึกษาอาจารย์ผู้สอนโดยเร็ว

ทั้งนี้ กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (On Site) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 และสำหรับนักศึกษาภาคสมทบ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 สำหรับกรณีนักศึกษาไม่สามารถเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลาได้ด้วยเหตุผลประการใด ให้นักศึกษา Download แบบฟอร์มขออนุญาตเรียนออนไลน์ ผ่าน Line OA มหาวิทยาลัยมหาดไทย พร้อมแนบข้อมูล Timeline เพื่อขออนุญาตต่อคณบดี โดยประสานผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ภูเก็ต นครราชสีมา นนทบุรี ดาก อุตรธานี สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง และขอนแก่น เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดสงขลา ให้กักตัว 14 วัน (Home Quarantine) ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

2. นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และกำหนดเป้าหมายการเรียนในแต่ละวัน หากไม่เข้าใจหรือสงสัยเนื้อหาส่วนใดให้สอบถามอาจารย์หรือเพื่อนทันที ขอเอกสารหรือแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมจากอาจารย์ นักศึกษาต้องติดตามงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการอัปเดตข่าวสารจากอาจารย์และเพื่อนอยู่เสมอ

3. อาจารย์ผู้สอนอาจเพิ่มทักษะการสอนในรูปแบบออนไลน์ เน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษามากขึ้น การมีส่วนร่วมในการเข้าเรียน การมีส่วนร่วมระหว่างเรียน การทดสอบระหว่างเรียน การทำแบบฝึกหัด และการส่งชิ้นงาน

ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการชี้แจงคะแนนและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้จากการประเมินให้นักศึกษาทราบ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงการเรียนของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น โดยการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มีคุณภาพ หรือนำแหล่งค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม

5. สำหรับการฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ทุกรูปแบบ รวมถึงการฝึกงานในสถานประกอบการ (WIL) หรือสหกิจศึกษา ในพื้นที่จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดสูง ขอให้ประสานงานกับหน่วยงานที่รับนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือนักศึกษาสามารถขอยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หากพิจารณาแล้วมีความเสี่ยงสูง หรือจัดกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทน

มาตรการด้านการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยง

1. นักศึกษาทุกคนต้องทำ “แบบคัดกรองเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับนักศึกษา” ผ่าน Line OA มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ภายใน 1-2 วันก่อนเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมถ่ายภาพหน้าจอมือถือหลังทำแบบคัดกรองฯ เสร็จ เพื่อยืนยันต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองก่อนเข้ามหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาต้องให้ความร่วมมือในการคัดกรองบริเวณประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย ประตู 3 (ถนนพลพิชัย-บ้านพรุ) และขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

2. ห้ามนักศึกษาไปในพื้นที่เสี่ยงตามประกาศกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือไปร่วมงานกิจกรรมภายนอกที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

3. นักศึกษาหรือผู้ใกล้ชิดที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง หรือมีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้รายงานต่อคณบดี โดยประสานผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หากไม่รายงานอาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

4. นักศึกษาทุกคนต้องรายงานผลประเมินสุขภาพตนเอง ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกวัน พร้อมถ่ายภาพหน้าจอมือถือหลังทำแบบฟอร์มรายงานประเมินสุขภาพตนเองเสร็จ เพื่อยืนยันการรายงานผลการประเมินสุขภาพตนเองต่ออาจารย์ผู้สอนทราบ

5. นักศึกษาพึงใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชน ต้องเคารพผู้อื่น ไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นไปเปิดเผย รวมถึงการเผยแพร่ภาพที่ไม่เหมาะสมของอาจารย์และเพื่อนนักศึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทุกประเภท

6. ขอเน้นย้ำให้นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีการป้องกันอย่างเข้มงวด ติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรือทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ www.hu.ac.th หรือแฟนเพจ <https://www.facebook.com/HatyaiFans> และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคนบันทึก Timeline ของตนเองในช่วงนี้ โดยสามารถดำเนินการผ่าน Smartphone, Google Map ฯลฯ และขอให้ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ปฏิบัติตามมาตรการของมหาวิทยาลัย สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical distancing) และดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาดไทย